

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 8 năm 2022

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ban Thường trực) tiếp nhận tổng hợp ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

- Người dân quan tâm, lo lắng, bức xúc nhất đang diễn ra tại địa phương là: tính đến thời điểm hiện tại khi giá xăng, dầu đã giảm lần thứ 4 liên tiếp thì nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn giữ giá, không giảm. Việc giảm giá xăng dầu được người tiêu dùng kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Tuy nhiên, từ cước vận tải, lưu thông, phân phối đến thực phẩm, rau quả... vẫn “lặng thinh”, chưa hề có dấu hiệu giảm giá... điều này cho thấy nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ giảm thuế, phí đối với xăng dầu người tiêu dùng không được hưởng lợi gì, trái lại chỉ có lợi cho giới kinh doanh, tiểu thương. Thủ TƯỚNG Chính phủ đã chỉ đạo "Đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, chịu ảnh hưởng gián tiếp từ giá xăng dầu, có tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Thủ tướng cũng yêu cầu: các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, tổ chức nắm bắt tình hình thực hiện của các tổ chức, cá nhân kinh doanh để có các biện pháp điều hành, bình ổn giá phù hợp. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai, niêm yết giá. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ để tăng giá bất hợp lý. Nước ta có Luật về giá, có cả một bộ máy có chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý về giá. Chính quyền và các ngành chức năng cần vào cuộc kiểm tra, xử lý mạnh hơn, cần thiết thì rút giấy phép, đình chỉ hoạt động, khởi tố hình sự, có như vậy mới bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, người dân mới tin tưởng vào pháp luật, quyết sách của Trung ương mới có giá trị. Nhà nước có giải pháp giảm và bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu để giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt và ổn định đời sống cho Nhân dân.

- Giá cả nông sản hàng hóa không ổn định, hiện giá nông sản như xoài và một số cây ăn trái khác tăng cao do diện tích sản xuất ít (do nghịch mùa) nên sản lượng trên thị trường hiếm, may mắn được giá cao, thu nhập khá, nhưng khi có thu hoạch đại trà